

CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ GIAO LƯU, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ TẠ LẦN THỨ NHẤT THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP !

Họ Tạ là dòng họ có bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Trong tiến trình dựng nước và giữ nước cùng dân tộc, từ thời vua Hùng thứ 6 – Hùng Huy Vương (1712-1632 tr CN) tới nay, tổ tiên họ Tạ đã xuất hiện nhiều anh hùng hào kiệt, tham gia góp sức cùng bách gia trăm họ, bảo vệ, dựng xây giang sơn, xã tắc; danh thơm được lưu sử vàng, nhiều công trình tâm linh cổ kính, thờ phụng các anh hùng dân tộc họ Tạ, được nhân dân các địa phương bảo tồn và hương khói.

Kể từ khi thành lập Ban liên lạc họ Tạ Việt Nam (tiền thân của Hội đồng họ Tạ Việt Nam ngày nay) đã hơn 20 năm qua, các thế hệ thành viên tham gia hoạt động dòng họ trên khắp các tỉnh/thành phố, không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động, nhằm xây dựng khối đoàn kết họ Tạ Việt Nam theo chủ trương chung: “Họ Tạ Việt Nam: Hướng về cội nguồn - Tri ân tổ tiên - Phát huy truyền thống - Đoàn kết, phát triển”. Tới nay, Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã có những hoạt động ý nghĩa và được cộng đồng ghi nhận.



Các đại biểu tới dự Hội nghị. (Ảnh: Đức Thu)

Thông qua quá trình hoạt động kết nối, Ban Xây dựng dòng tộc Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã xác định tổng quát về dân số của cộng đồng họ Tạ tại Việt Nam. Theo đó được biết: cư dân họ Tạ phân bố tự nhiên ở khắp 63 tỉnh thành phố (chưa kể cư dân đang ở Hải ngoại). Các chi họ Tạ phổ biến tập trung tại Hà Nội, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, TP. HCM, Đồng Nai, Long An, An Giang, Bến Tre, những nơi khác phân bố thưa thớt, nhiều nơi chưa sinh hoạt thành tổ chức dòng họ. Theo thống kê tham khảo trên trang Web: hoten.org, thì với 100 họ phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay chiếm 98.5% dân số cả nước, tương đương với khoảng trên 98 triệu người. Trong đó, họ Tạ

xếp hàng thứ 28 trong bảng danh sách thống kê với 0,38% dân số của 100 dòng họ phổ biến, tương đương với khoảng 373 nghìn người...

Trước tình hình phát triển và hội nhập của đất nước, bước sang Khoá IV nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng họ Tà Việt Nam chủ trương thúc đẩy các phong trào hoạt động mang tính cộng đồng dòng họ, nâng cao chất lượng thành viên hoạt động hội, lan toả và kết nối các tổ chức, cá nhân người họ Tà là công dân Việt Nam, cùng hướng về chung tay xây dựng cộng đồng dòng họ đoàn kết, văn hiến và phát triển, sánh vai cùng các dòng họ anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam - góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.



Các đại biểu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động dòng họ. (Ảnh: Đức Thu)

Để triển khai từng bước, biến chủ trương thành hành động thực tiễn, thường trực Hội đồng họ Tà Việt Nam đã chỉ đạo các tỉnh/thành phố trên cả nước tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dòng họ, xác định đây là một sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng dòng tộc và sẽ trở thành hoạt động thường niên, được cộng đồng họ Tà tại các tỉnh/thành phố luân phiên tổ chức.

Do đó, ngày 03 tháng 11 năm 2024, tại Học Viện Báo chí và tuyên truyền- số 36 đường Xuân Thủy, Hà Nội. Hội nghị Giao lưu, Trao đổi Kinh nghiệm hoạt động dòng họ Tà lần thứ nhất, do Hội đồng họ Tà thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức đã thu hút được gần 300 đại biểu là bà con thân tộc thuộc mọi tầng lớp xã hội đến từ các tổ chức, chi tộc Tà ở khắp cả nước về dự. Tới dự còn có sự hiện diện của ông: Tà Văn Hạ - đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Thịnh – giám đốc trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hoá các dòng họ; ông Dương Trung Quốc – Giáo sư sử học, đại biểu Quốc hội khoá 14; ông Tà Quyết Thắng – Chủ tịch Hội đồng họ Tà Việt Nam; cùng các ông/bà đại diện Thường trực Hội đồng họ Tà Việt Nam, Hội đồng họ Tà, Ban liên lạc họ Tà các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tà Tuấn Anh – Phó Chủ tịch hội đồng họ Tà Việt Nam, trưởng ban Xây dựng dòng tộc kiêm Chủ tịch hội đồng họ Tà thành phố Hà Nội được phân công làm trưởng Ban tổ chức Hội nghị.

Trong không khí tung bừng phấn khởi, thắm tình Thân tộc, Hội nghị không chỉ là dịp để các đại diện từ các tỉnh/thành phố trên cả nước gặp gỡ, giao lưu, mà còn là cơ hội quý báu để mọi người cùng nhau chia sẻ những bài học, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết của dòng họ.

Chương trình đã diễn ra với các nội dung phong phú, từ việc xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả của Hội đồng họ Tạ ở các cấp cho đến việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động tương thân, tương ái. Những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, khuyến học, khuyến tài, cũng như các hoạt động của các Câu lạc bộ đã được chia sẻ thông qua những hình ảnh, tư liệu cùng với diễn đàn thảo luận sôi nổi và nhiệt tình.



Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh: Đức Thu)

Sự thành công của Hội nghị đã góp phần tạo dựng được mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các tổ chức dòng họ Tạ, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Hy vọng rằng những kết nối và hợp tác từ hội nghị này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển cũng như phát huy những ý tưởng, sáng kiến đã được chia sẻ, đồng thời xây dựng kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng khối đoàn kết dòng họ Tạ Việt Nam.

-Đình Phong-